

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/ว๕



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. คู่มือการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รวมถึงกำกับ ติดตาม และให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอชักซ้อมแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ดังนี้

๑. ขอให้คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบฯ ได้จนกว่าจะได้ผลการดำเนินงานที่เป็นข้อมูลสุดท้าย (ณ รอบ ๑๒ เดือน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

๑.๑ การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ ๙ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดใดยังไม่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ขอให้ท่านรายงานความก้าวหน้าเป็นข้อมูลการดำเนินการหรือขั้นตอนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในช่องคำชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ e-SAR เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันและแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าว

๑.๒ การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ

๒. หาก...

๒. หากส่วนราชการพบปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัด (เฉพาะตัวชี้วัดในองค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Base)) ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กรณีการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินรอบ ๑๒ เดือน ให้เสนอคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการพิจารณาเหตุผลและความเหมาะสมของรายละเอียดตัวชี้วัดที่ขอปรับเปลี่ยน และเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๒ กรณีการขอปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ ให้เสนอคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการพิจารณาเหตุผลและความเหมาะสม และเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัดในระบบ e-SAR สำหรับการประเมินผู้บริหารของส่วนราชการก่อนที่ท่านจะรายงานผลของตัวชี้วัดดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางศิริเนตร กล้าหาญ)

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
โทร. ๐๘ ๑๔๙๕ ๕๖๗๒ (วสุนธรา) และ ๐๘ ๖๙๓๙ ๙๘๐๒ (สุวิชาญ)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๗๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th
www.opdc.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย